

IHL ชี้กำไร Q2/56 ยังไปได้สวยจาก Q1/56 บอร์ดมีมติปันผลระหว่างกาลเอาใจ ผศท. 0.15 บาท/หุ้น

เสี่ย “องอาจ ดำรงสกุลวงษ์” นายใหญ่ IHL ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเบาะหนังสำหรับรถยนต์รายใหญ่ของไทยและภูมิภาคอาเซียน ชี้แจงงบไตรมาส 2/2556 รายได้ยังเติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อนได้ ครึ่งปีแรกมีกำไรราว 116 ล้านบาท แถมเอาใจผู้ถือหุ้นโดยจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น พร้อมย้ำว่ามั่นใจรายได้ปีนี้โตกว่าปี 2555 เหตุการผลิตรถยนต์ที่ใช้เบาะหนังยังดีต่อเนื่อง



นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเบาะหนังสำหรับรถยนต์รายใหญ่ของไทยและภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2556 ว่า มีรายได้รวม 484.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 454.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 6.5 และกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2556 อยู่ที่ 53.54 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการงวดหกเดือน (มกราคม-มิถุนายน) บริษัทฯ มีรายได้รวม 977.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดหกเดือนปี 2555 ที่มีรายได้ 891.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ขณะที่กำไรสุทธิงวดหกเดือนปี 2556 อยู่ที่ 115.68 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนโดยสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา que เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและส่งออกซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิการปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2556

นายองอาจ กล่าวต่อว่า ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตจากปีก่อนที่มีรายได้ 1,916.26 ล้านบาท แต่ในปีนี้นี้สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมยังคงดี โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์ที่ใช้เบาะหนัง แต่ทั้งนี้คงต้องติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างใกล้ชิด

“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการปันผลในอัตราที่น่าจะสร้างความพอใจให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ อนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการขอเครดิตภาษีจากเงินปันผล และมั่นใจว่าการดำเนินงานยังมีกำไรอย่างต่อเนื่องหากไม่มีปัญหาใดๆ ครึ่งปีหลังปีนี้อาจจะให้เห็นการจ่ายปันผลอีก” นายองอาจกล่าว

ข้อมูลบริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังโคหรือ กระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูปโดยผ่านกรรมวิธีฟอกย้อมและนำมาตัดและ หรือเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯมีสถานะ เป็นผู้ผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์โดยอ้อม (Second Tier Original Equipment Manufacturer) หรือ 2nd Tier OEM ของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ อาทิ โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน ฟอर्ड มิตซูบิชิ อีซูซุ มาสด้า เป็นต้น โดย บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตหนังสำหรับเบาะที่นั่ง รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง ภายในรถยนต์ที่ใช้หนัง ได้แก่ พวงมาลัย กระปุกเกียร์ เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิต เบาะหนังและชิ้นส่วนหนัง สำหรับรถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier OEM) ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวผลิตจำหน่ายให้ลูกค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่จะเป็น การผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (OEM) และบางส่วนผลิตขายให้ลูกค้าทั่วไป (After Market)